
1 
 

ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว 

สมัยสำมัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  1/2558 
เม่ือวันที่  5  เดือนสิงหำคม พ.ศ.   2558 

ณ   ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียวอ ำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
………………………………………………….. 

ผู้มำประชุม 

1 นายค าสิงห์  กุนแก้ว ประธานสภา  อบต.  หมู่ท่ี 12  

2 นายอ้ม  ทองพา รองประธานสภา  อบต.  หมู่ท่ี 5  
3 นางศศิธร  ดีพันธุ์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  1  
4 นางสาวสุภาภรณ์  ชวดสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  1  

5 นายอรรถพล  จอกนาค สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  2   
6 นายบุญมา    สุดมี สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  3  
7 นายสุรเดช  วันดึก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  4  
8 นายบุญสงค์  นากอก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  4  
9 นายสุพรรณ  วิจารย์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  5  
10 นายปรีชา    ชนะพรม สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  6  
11 นายกองพันธ์    เทือกเถาว์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  6  
12 นายทองพูน  ผเดิม สมาชิกสภา  อบตหมู่ท่ี  7  
13 นายสมัย    ไชยรินทร์ สมาชิกสภา  อบตหมู่ท่ี  7  
14 นางดาวเรือง    โสมค าพา สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  8  
15 นายทองรัน    ปฏิพันโด สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  9  
16 นางสาวพรม    หนองเหล็ก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  9  
17 นายสงวน  หนองเหล็ก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  10  
18 นายไสว    ทองภูบาล สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  10  
19 นางสุพินทอง  สมบูรณ์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  11  
20 นายถนอม   สมมั่น สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  11  
21 นายทวีศักดิ์  เพิ่มไธสง สมาชิกสภา  อบตหมู่ท่ี  12  
22 นายสนิท  มานะพิมพ์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  13  
23 นายศิริชัย  มูลจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  13  
24 นายค าพันธ์    ค าแก้ว สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  14  
25 นายหนูแดง    ฉลาด สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  14  
26 นายธงชัย     พิมไธสง สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  15  
27 นายสมบัติ    ตาชูชาติ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  15  
28 นางสาวมารศรี  เค้าไธสง เลขานุการสภา  อบต.  
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ผู้ไม่มำประชุม 
 1  นายจ ารัส  ปักกาเวสา สมาชิก อบต.  หมู่ท่ี  2     ลาประชุม 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1 นายสงวน    เรืองศักดิ์ นายก  อบต. 
2 นายทองเย็น    พลแก้ว รองนายก  อบต. 
3 นางล าใย    ภาษี รองนายก  อบต. 
4 นายสมสมัย    วรวิเศษ เลขานุการนายก  อบต. 
5 นายสมชาติ   ช่างค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
6 นางวิรัตนา    ชุนทรภัทร์โภคิน ผู้อ านวยการกองคลัง 
7 นายนพรัตน์    ตอลบรัมย์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 
8 นางสาวดวงใจ    ยืนยงชาติ หัวหน้าส านักปลัด 
9 นางสาวจรรยาพร  วิวัฒน์บวกุล นักวิชาการศึกษา 
10 นายเวทางค์  วรรณปะโก หัวหน้าส่วนสาธารณสุข 
11 นายแสวง    สุขวิเศษ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12 นางสาววรรภา    ธาตุดี บุคลากร 
13 นางสาวศรีประไพ   เปล่ียวกระโทก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
14 นายศักดิ์ชัย    ค าโส นายช่างเขียนแบบ 
15 นางสาวอมรรัตน์  มหาดพรม เจ้าพนักงานธุรการ 
16 นายสุขชัย    ใจคง นายช่างโยธา 
17 นางนิภาพร  ศรีวงษ ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 
18 นางสาวสุวรรณา   ปักกาเวสา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
19 นางสาวภัสราภรณ์    จันทร์ราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
20 นายบุญทัน  โชคกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี   2 
21 นายกว้าง  หามทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  3 
22 นายทองใบ  กล้าพิมาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี   4 
23 นายจรูญ  กองกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี   5 
24 นายสุรพล  สังข์รัมย์                  ก านันต าบลเสาเดียว 
25 นายทองหล่อ  ภาแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 
26 นายบัวลอง  สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  11 
27 นายหนูจันทร์  หัดสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี   12 
28 นายสงวน  จันทะโยธี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  13 
29 นายทวี  เพียงเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  14 
30 นายทองพูน  เรืองศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี   15 
31 นายบุญจิตร  หนูหล่า ผอ.รร.บ้านนายาวสามัคคี 
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32 นายธีรพัฒน์  ภาษี ผอ.รร.วัดโนศรีคูณ 
33 น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี ผอ.รร.บ้านห้วยก้อม 

เร่ิมประชุมเวลำ09.00น 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวมารศรี  เค้าไธสง  เลขานุการสภาฯเชิญ นายค าสิงห์               

กุนแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   
เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2558   ประจ าปี  พ.ศ. 2558  และเรียน
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวำระที่  1 เร่ืองประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

นำยค ำสิงห์  กุนแก้ว -  1. เร่ือง  สรุปข้อมูลกำรเกษตรกรที่เข้ำร่วมมำตรกำรเพิ่มรำยได้น้อย ไร่ละ  
(ประธานสภาฯ)  1,000  บำทไม่เกิน  15  ไร่  (ข้อมูล ณ วันที่  29  กรกฎำคม  2558) 

1. ขึ้นทะเบียนก่อนวันท่ี  1  ตุลาคม  2557  จ านวน  5,365  ราย  เนื้อที่  
80,019  ไร่ 

2. ขึ้นทะเบียนหลังวันท่ี  1  ตุลาคม  2557  จ านวน  892  ราย  เนื้อที่  
9,441.75 ไร ่

3. ตรวจสอบและรับรองสิทธิแล้ว  จ านวน  5,850  ราย  เนื้อท่ี  
84,326.50  ไร ่

4. การจ่ายเงินของ  ธ.ก.ส.  จ านวน  5,568  ราย  เนื้อท่ี  61,072.25  ไร่  
เป็นเงิน  61,072,250  บาท 

คิดเป็นร้อยละ  95.18 
2.  เรื่อง  สรุปผลกำรด ำเนินงำนลดค่ำเช่ำนำ ปกีำรผลิต 2557/58  และแนวทำง
กำรด ำเนินกำรควบคุมค่ำเช่ำนำปีกำรผลิต 2558/59 
 -  ภาคกลาง  อัตราค่าเช่านาไร่ละ  1,000 – 2,000  บาท  เหลือไร่ละ  
1,000 -1,500  บาท 
 -  ภาคเหนือ  อัตราค่าเช่านาไร่ละ  1,000 – 1,800  บาท  เหลือไร่ละ  
800 – 1,200  บาท 
 -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อัตราค่าเช่านาไร่ละ 1,000 – 1,200  บาท  
เหลือไร่ละ 800-1,200  บาท 
 -  ภาคใต้  อัตราค่าเช่านาไร่ละ  1,000  บาท  เหลือไร่ละ  800  บาท 
โดยสำมำรถลดค่ำเช่ำนำลงได้  เฉลี่ยไร่ละ  200 – 216  บำท 
3.  เรื่อง  ขอควำมร่วมมือในกำรรณรงค์ “งดเหล้ำเข้ำพรรษำ  ถวำยในหลวง”
โดยการลงนามในสมุดปฏิบัติตน “งดด่ืมสุราแห่งชาติ ถวายในหลวง” เพื่อเป็นการ
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ส่งเสริมให้ประชาชน เป็นคนดี ตามธรรมนูญหมู่บ้าน 9 ดี ให้สมาชิกในครอบครัว
รักษาศีล 5” ลด ละ เลิกบุหรี่ สุรา และอบายมุข” 

ท่ีประชุม            -  รับทราบ 

ระเบียบวำระที่  2 เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  อ่านรายงานการ 
(ประธานสภาฯ )  ประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นางสาวมารศรี  เค้าไธสง - ส าหรับรายงานการประชุมครั้งนี้  ได้เรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการ  
(เลขานุการสภา)            ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2 ครั้งท่ี 1/2558  เมื่อวันท่ี  

6กรกฎาคม  2558และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีท่านใดจะแก้ไข   เพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ ) 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มี- 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขเปล่ียนแปลง  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
(ประธานสภาฯ) 
มติท่ีประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมัย

วิสามัญ  สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1/2558  เมื่อวันท่ี  6  กรกฎาคม  2558  มีมติเป็นเอก
ฉันท์ 

ระเบียบวำระที่  3 เร่ือง  เสนอเพื่อทรำบ 
                             3.1  ผลกำรจัดกำรประกวดและแห่เทียนพรรษำประจ ำปี  พ.ศ.  2558 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ช้ีแจง 
(ประธานสภาฯ)             
นายสงวน  เรืองศักดิ์     -  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ก าหนดจัดการประกวดและแห่เทียน 
(นายก อบต.) พรรษา  ในวันท่ี  30  กรกฎาคม  2558  เพื่อส่งเสริมประเพณีการแห่เทียนและ

ถวายเทียนพรรษาและท านุบ ารุงศาสนาให้เป็นท่ีรู้ จักอย่างกว้างขวาง  และ
เจริญรุ่งเรืองสืบไป  และผลการประกวดเป็นดังนี้ 

  - รางวัลชนะเลิศ  หมู่ท่ี  3  บ้านโนนศรีคูณ 
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  หมู่ท่ี  10  บ้านนายาว 
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ท่ี  2  บ้านไทรงาม 
ท่ีประชุม  - รับทราบ- 
   3.2 กำรคัดเลือกพ่อดีเด่นประจ ำปี 2558 ในวันพ่อแห่งชำติ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวชี้แจง 
(ประธานสภาฯ)   
นายสงวน  เรืองศักดิ์ -  ตามท่ีนายอ าเภอหนองหงส์ได้แจ้งให้ อปท.ทุกแห่ง พิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง 
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(นายก อบต.) ระดับต าบลตามหลักเกณฑ์  แห่งละ 1 ท่าน  เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกพ่อ
ตัวอย่างระดับอ าเภอพิจารณาคัดเลือกให้เหลือจ านวน 1 ท่าน  และเสนอช่ือให้
คณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างระดับจังหวัด  พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ  จ านวน  
2  ท่าน  เข้ารับมอบเกียรติบัตรในวันพ่อแห่งชาติ  ในวันเสาร์ ท่ี 5  ธันวาคม  2558 
ณ  อาคารใหม่สวนอัมพร  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  และ องค์การบริหารส่วนต าบล           
เสาเดียว  ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอช่ือพ่อตัวอย่างระดับต าบล  คือ  นายพรมมา  
จันทร์พรม  อายุ  71  ปี  เกิดวันท่ี  3  เดือน  เมษายน  2487  บ้านเลขท่ี  29  หมู่
ท่ี  3  ต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์   

ท่ีประชุม -  รับทราบ- 
ระเบียบวำระที่  4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจำรณำ 

4.1  เสนอพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เร่ือง  งบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559 (วำระท่ี  1) รับหลักกำร 

นายค าสิงห์ กุนแก้ว -  เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้แถลงงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  เชิญครับ 
นายสงวน  เรืองศักดิ์ -  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวและสมาชิกสภา อบต. 
(นายก อบต.) เสาเดียวบัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  จะได้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสา
เดียวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้ 

 1.  สถำนกำรณ์คลัง 
 1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
 ในงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ณ วันท่ี  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน    33,118,888.21  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม      10,399,502.88  บาท 
 1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม    12,543,968.89  บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
  จ านวน  -  โครงการ    รวม - บาท 
 1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน -     โครงการ 
        รวม - บาท 
 1.2  เงินกู้คงค้ำง      - บำท 
 2.  กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.  2558 
 (1)  รายรับจริงท้ังส้ิน  22,949,528.71  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      145,225.00  บาท 
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 หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   42,780.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     147,087.42  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   -  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     77,386.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน     - บาท 
 หมวดภาษีจัดสรรช     12,189,417.29  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     10,347,633.00  บาท 
 (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  12,214,588.32  บาท 
 (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน   15,448,485.02  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง       389,902.00  บาท 
 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้าง)   7,893,052.00  บาท 
 งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  3,904,483.02  บาท 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และสิงก่อสร้าง)  860,348.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)    - บาท 
 งบเงินอุดหนุน      2,400,700.00  บาท 
 (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

10,328,817.32  บาท 
   (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี   

     จ านวน 133,000.00  บาท 
   ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ังจ่ายไว้ทั้งส้ิน   

26,500,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
   ด้ำนบริหำรทั่วไป   ยอดรวม       11,451,040.00.- บาท 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ยอดรวม       10,758,180.00.- บาท 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม           692,860.00.- บาท 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  ยอดรวม      11,277,622.00.- บำท 
แผนงานการศึกษา   ยอดรวม         5,859,482.00.- บาท 
แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม           881,840.00.- บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม           772,140.00.- บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม         2,984,160.00.- บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม           190,000.00.- บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  ยอดรวม      590,000.00.- บาท 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   ยอดรวม        2,951,820.00.- บำท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม         1,846,000.00.- บาท 
แผนงานการเกษตร   ยอดรวม         1,105,820.00.- บาท 



7 
 

ด้ำนกำรด ำเนินกำรอื่น   ยอดรวม          819,518.00.- บำท 
แผนงานงบกลาง    ยอดรวม           819,518.00.- บาท 
-การจัดท างบประมาณในปี  2559  จัดท างบประมาณแบบสมดุลประมาณการ
รายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย  และค านึงถึงความประหยัด  จ าเป็น  และเพื่อ
บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเป็นท่ีต้ัง  และพัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชนให้ดียิ่งขึ้นจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2559  เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายถนอม  สมมั่น -  ผมมีข้อสังเกตโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษาท่ีต้ังไว้  85,000  บาท  
(ส.อบต. หมู่ท่ี  11) ส าหรับงบประมาณ ปี 2559  ไม่ทราบว่าต้ังเพียงพอท่ีจะจัดงานหรือไม่ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เชิญปลัด อบต.  ช้ีแจง 
(ประธานสภาฯ)   
น.ส.มารศรี  เค้าไธสง -  ตามโครงการท่ีน าเสนอคาดว่าน่าจะเพียงพอในการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายใน 
(ปลัดอบต.)  การจัดงาน 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม -  ไม่มี  - 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  ผมขอมติท่ีประชุมจะรับหลักการแห่งร่าง 
(ประธานสภาฯ) ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่อง  งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  หรือไม่ 
มติท่ีประชุม -  มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2559  ผ่านวาระท่ี  1 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะก าหนดเลือก 
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่ท่าน 
นางดาวเรือง  โสมค าพา -  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  5  ท่าน   
(ส.อบต.  หมู่ท่ี  8) -  ผู้รับรอง  คือ  1. นายถนอม  สมมั่น    (ส.อบต.หมู่ท่ี  11) 
   2.  นายกองพันธ์  เทือกเถาว์ (ส.อบต.หมู่ท่ี  6) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)  
ท่ีประชุม -  ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะต้องด าเนินการเลือก 
(ประธานสภาฯ) คณะกรรมการแปรญัตติทีละคนไม่สามารถเลือกครั้งเดียวเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติจ านวน 5 คน พร้อมกันได้  โดยจะให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการแปร
ญัตติคนท่ีหนึ่งถ้าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติล าดับใด  มีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้
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นั้นก็ได้เป็นคณะกรรมการคนท่ีหนึ่งก่อนจนถึงกรรมการแปรญัตติคนท่ี 5 ถ้าการ
เลือกกรรมการแปรญัตติล าดับใด  มีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้นก็ได้เป็นกรรมการแปร
ญัตติล าดับนั้น  แต่ถ้าล าดับใดมีผู้เสนอเป็นกรรมการแปรญัตติมากกว่า 1 คน  ก็ต้อง
ใช้วิธีการเลือกโดยการเขียนช่ือ – สกุล ลงในแผ่นกระดาษ  จนได้ครบจ านวน  5  
คน 

 - ขอเชิญเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่ง เชิญครับ 
นายสมบัติ  ตาชูชาติ -  เสนอ นายไสว  ทองภูบาล  (ส.อบต.หมู่ท่ี  10) 
(ส.อบต.หมู่ท่ี  15) ผู้รับรอง  1.  นายบุญสงค์  นากอก  (ส.อบต.หมู่ท่ี  4) 
   2.  นายค าพันธ์  ค าแก้ว  (ส.อบต.หมู่ท่ี  14) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่งอีกครับ 
(ประธานสภาฯ)  
ท่ีประชุม -  ไม่มี – 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายไสว  ทองภูบาล  ส.อบต. หมู่ท่ี   
(ประธานสภาฯ) 10  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่ง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว - ขอเชิญเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง เชิญครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายศิริชัย  มูลจันทร์ -  เสนอ  นายถนอม  สมมั่น   (ส.อบต.หมู่ท่ี  11) 
(ส.อบต.หมู่ท่ี  13) ผู้รับรอง 1.  นางดาวเรือง  โสมค าพา  (ส.อบต.หมู่ท่ี  8) 
  2.  นายสุรเดช  วันดึก   (ส.อบต.หมู่ท่ี  4) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสองอีกครับ 
(ประธานสภาฯ)  
ท่ีประชุม -  ไม่มี – 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายถนอม  สมมั่น ส.อบต. หมู่ท่ี 11 
(ประธานสภาฯ) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว - ขอเชิญเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม  เชิญครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นายถนอม  สมมั่น -  เสนอ    นายสมบัติ  ตาชูชาติ   (ส.อบต.หมู่ท่ี  15) 
(ส.อบต.หมู่ท่ี  11) ผู้รับรอง 1.  นางสาวพรม  หนองเหล็ก  (ส.อบต.หมู่ท่ี  9) 
  2.  นายไสว  ทองภูบาล   (ส.อบต.หมู่ท่ี  10) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสามอีกครับ 
(ประธานสภาฯ)  
ท่ีประชุม -  ไม่มี – 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสมบัติ  ตาชูชาติ ส.อบต. หมู่ท่ี  
(ประธานสภาฯ)   15  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีสาม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว - ขอเชิญเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีส่ี  เชิญครับ  
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(ประธานสภาฯ) 
นายสุพรรณ์  วิจารย์ -  เสนอ    นายกองพันธ์  เทือกเถาว์  (ส.อบต.หมู่ท่ี  6) 
(ส.อบต.หมู่ท่ี  5) ผู้รับรอง     1.  นายสมัย  ไชยรินทร์  (ส.อบต.หมู่ท่ี  7) 
  2.  นายทวีศักดิ์  เพิ่มไธสง  (ส.อบต.หมู่ท่ี  12) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีส่ีอีกครับ 
(ประธานสภาฯ)  
ท่ีประชุม -  ไม่มี – 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ กองพันธ์  เทือกเถาว์ส.อบต. หมู่ท่ี 6 
 (ประธานสภาฯ) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีส่ี 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว - ขอเชิญเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีห้า  เชิญครับ  
(ประธานสภาฯ) 
นางศศิธร  ดีพันธ์ -  เสนอ  นางสาวสุภาภรณ์  ชวดสูงเนิน (ส.อบต.หมู่ท่ี  1) 
(ส.อบต.หมู่ท่ี  1) ผู้รับรอง  1.  นางสุพินทอง  สมบูรณ์ (ส.อบต.หมู่ท่ี  11) 
  2.  นายทองพูน  ผเดิม  (ส.อบต.หมู่ท่ี  7) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีห้าอีกครับ 
(ประธานสภาฯ)  
ท่ีประชุม -  ไม่มี – 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางสาวสุภาภรณ์  ชวดสูงเนิน                              
(ประธานสภาฯ) ส.อบต. หมู่ท่ี 1เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ีห้า 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติท้ังจ านวน  5  ท่าน   
(ประธานสภาฯ) แล้วท่านก็เป็นอันว่าท้ัง 5 ท่าน คือ 
   1. นายไสว  ทองภูบาล ส.อบต.หมู่ท่ี  10  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ีหนึ่ง 

2.  นายถนอม  สมมั่น ส.อบต.หมู่ท่ี  11เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ีสอง 
3.  นายสมบัติ  ตาชูชาติ ส.อบต.หมู่ท่ี  15เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ีสาม 
4.  นายกองพันธ์  เทือกเถาว์ส.อบต.หมู่ท่ี  6เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ีส่ี 
5.  น.ส.สุภาภรณ์  ชวดสูงเนิน ส.อบต.หมู่ท่ี 1เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีห้า 
- ซึ่งท้ัง 5 ท่าน  จะต้องประชุมและพิจารณาเลือกประธาน  รองประธาน  และ
เลขานุการ  และท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะต้องก าหนดระยะเวลา
เสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาเสนอต าแหน่งแปรญัตติ
ท่ีสภาก าหนด  ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใดเห็นควรแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อ  และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีสมาชิกเป็นผู้
แปรญัตติต้องมีสมาชิกรับรองสองคนและขอให้คณะกรรมการแปรญัตติส่งร่ าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาให้ประธานสภาฯ  
ภายในวันท่ี  10  สิงหาคม  2558  เพื่อด าเนินการต่อไป  
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มติท่ีประชุม -  รับทราบและก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ               
คือ  ในวันท่ี  6  สิงหาคม  2558  ไปจนถึงวันท่ี  8  สิงหาคม  2558  ในระหว่าง
เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 

 4.2  การเสนอพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียว (แทนต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.ท่ีลาออก) 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว - เชิญหัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ (นายเวทางค์  วรรณปะโก) นักบริหารงาน 
(ประธานสภาฯ) สาธารณสุข 
นายเวทางค์  วรรณปะโก -  ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้มีการพิจารณาคัดเลือกจาก

ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลเสาเดียว  2  ท่าน คือ 
1. นายสมบัติ  ตาชูชาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 15 
2. นายจ ารัส  ปักกาเวสา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  2 
แต่เนื่องจาก  นายจ ารัส  ปักกาเวสา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ท่ี 2 ขอยื่นความ
ประสงค์ลาออกจาการเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เสาเดียว  
ซึ่งให้เหตุผลว่าไม่สะดวก  เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่า  ท าให้ต าแหน่ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเสาเดียว  ท่ีมาจากตัวแทนสมาชิก 
อบต.ว่างลง  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้สภา 
อบต. ได้พิจารณาเสนอรายช่ือเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลเสาเดียวต่อไป 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว - เชิญสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอช่ือครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุพรรณ  วิจารย์ - ผมขอเสนอ นายไสว  ทองภูบาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  10  ครับ 
(สมาชิก อบต. ม.5) 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีสมาชิกท่านใดเสนอช่ืออีก  ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม  -  ไม่มีท่านใดเสนอช่ืออื่นอีก 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอช่ืออื่นอีก  เป็นอันว่ามติท่ีประชุมเสนอให้ นายไสว   
(ประธานสภาฯ) ทองภูบาล สมาชิก อบต.หมู่ท่ี  10 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ต่อไป   

ระเบียบวำระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายสงวน  เรืองศักด์ิ -  แจ้งประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์                     
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(นายก อบต.)   ประจ าเดือนสิงหาคม 2558    ในวันท่ี  6  สิงหาคม  2558  และในกรณีท่ีมีการ
โอนย้ายท่ีอยู่ให้แจ้ง อปท.ต้นสังกัดเดิมและ อปท.ท่ีย้ายเข้ามาใหม่เนื่องจากมีผลในการ
จัดสรรงบประมาณและขอความร่วมมือท่านผู้น าฯ  ช่วยตรวจสอบกรณีผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ท่ีเสียชีวิตให้แจ้ง อบต. ทราบพร้อมแนบใบมรณะบัตรส่งมาด้วย 

นายบุญจิตร  หนูหล่า -ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ อบต.เสาเดียว ท่ีให้เกียรติทาง 

ผอ.รร.บ้านนายาวสามัคคี หน่วยงานราชการโดยเฉพาะสถานศึกษา ผู้บริหารท้ัง 7 ท่าน ได้มีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมท่ีทางอบต.เสาเดียวจัดกิจกรรมทุกครั้ง โดยกิจกรรมท่ีผ่านมาคือการแห่

เทียนเข้าพรรษา ท่ีทางอบต.เสาเดียว ได้ให้เกียรติ และให้ความไว้วางใจผู้บริหารท้ัง 

7 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการประเมินการแห่เทียน ซึ่งได้ท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ส่ิงไหนท่ี

จะช่วยสนับสนุน พัฒนากิจกรรมให้เจริญก้าวหน้า ทางโรงเรียนยินดีให้การสนับสนุน 

   -สืบเนื่องจากบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเสาทอง ภายในต าบลเสาเดียว  

มีบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ ในวันท่ี 30 กันยายน  2558  จ านวน 3 ท่าน 

ประกอบด้วย  คุณครูบัญชรี  วิวัฒน์บวรกุล  ครูโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี               

คุณครูธีร  รักษาพันธ์  ครูโรงเรียนบ้านห้วยก้อม และนักการภารโรงเรียนบ้านเสา

เดียวอนุสรณ์ ทางคณะผู้บริหารสถานศึกษาได้หารือร่วมกัน แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้

เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2558 จะได้สมเกียรติ ซึ่งบุคลากรดังกล่าว ได้ท า

หน้าท่ีราชการอบรมส่ังสอนผู้เรียนตลอดอายุราชการ ไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีวินัย จึงได้

มีมติจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ณ เกาะกง จังหวัดตราด จ านวน 2 วัน กับ 1 คืน  

ในวันท่ี 10-12 กันยายน 2558 ในราคา 3,000.-บาท/คน  จึงขอเรียนทุกท่านเข้า

 ร่วมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ 

นายสงวน  เรืองศักดิ์ -ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินแห่เทียนเข้าพรรษาทุกท่าน การจัดงานในครั้งนี้ 

นายก อบต.เสาเดียว ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

น.ส.มารศรี  เค้าไธสง -  แจ้งสมาชิก อปพร.เสียชีวิต  1  ราย คือ นางแซว  สิมพะราช  หมู่ท่ี  9                     

(ปลัด อบต.) บ้านหนองกก  ต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญสมาชิกทุก

ท่านร่วมสวดอภิธรรมศพ  ในวันท่ี  5  สิงหาคม  2558  เวลา  17.00 น. ท่ีบ้าน

หนองกก 

นายไสว  ทองภูบาล -  แจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ท่ี  10  ไฟไม่สว่างแจ้งให้กองช่างไฟส ารวจ 

(ส.อบต.หมู่ท่ี 10) ตรวจสอบด้วยครับ 

นายถนอม  สมมั่น -  ผมขอให้ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นช่วยประสานซ่อมแซมถนน อบจ. ช ารุด                 

(ส.อบต.หมู่ท่ี 11) น้ าท่วมขัง  ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก  ให้ทาง อบต.เสาเดียว  ด าเนินการให้

ทาง อบจ. ช่วยมาด าเนินการซ่อมแซมและให้ใช้การได้ดีด้วยครับ 
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นายหนูแดง  ฉลาด -  แจ้งไฟฟ้าไม่สว่างหมู่ท่ี  14  ช่วยไปตรวจสอบและซ่อมแซมให้ด้วยครับ 

(ส.อบต.หมู่ท่ี 7) 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มีสมาชิกท่านเสนอเพิ่มเติม 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว   - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม   ผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
เลิกประชุมเวลำ 14.00น.   
 
  

    (ลงช่ือ)       มารศรี     เค้าไธสง ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางสาวมารศรี   เค้าไธสง) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
 
     

    (ลงช่ือ)     ค าสิงห์  กุนแก้ว       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายค าสิงห์  กุนแก้ว) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
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                                         คณะกรรมกำรตรวจบันทึกกำรประชุมสภำท้องถ่ิน    
 

                                         (ลงช่ือ)    สุพรรณ์  วิจารย ์ ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ 
                                                    (นายสุพรรณ์  วิจารย์) 
                                                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  5 
 

                    (ลงช่ือ)    ไสว  ทองภูบาล  กรรมการตรวจบันทึกฯ 
              (นายไสว  ทองภูบาล) 
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  10 
 

(ลงช่ือ)    อรรถพล  จอกนาค กรรมการตรวจบันทึกฯ 
              (นายอรรถพล  จอกนาค) 
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  2 
 


